

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc ban hành Quy định phân chuyên ngành đối với ngành, nghề đào tạo có nhiều chuyên ngành thuộc trình độ cao đẳng**

### **HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG**

Căn cứ quyết định số 119/QĐ-TCCB ngày 17/11/2005 của Bộ Công Nghiệp (nay là Bộ Công Thương) quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng;

Căn cứ Thông tư 09/2017/TT-BLĐT BXH ngày 13 tháng 3 năm 2017 về việc quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp;

Căn cứ Thông tư 10/2017/TT-BLĐT BXH ngày 13 tháng 3 năm 2017 quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng ; in, quản lý, cấp phát, thu, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng.

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ Trung cấp, Cao đẳng ban hành kèm theo quyết định số 1024a/QĐ-CĐKTCT-PĐT ngày 06 tháng 09 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng;

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Đào tạo,

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 01.** Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định phân chuyên ngành đối với các ngành, nghề đào tạo trình độ cao đẳng có nhiều chuyên ngành.

**Điều 02.** Quyết định này được áp dụng đối với các ngành, nghề có nhiều chuyên ngành trình độ cao đẳng của trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng.

**Điều 03.** Các ông, bà Trưởng các phòng chức năng, Trưởng Khoa, Giáo viên chủ nhiệm và sinh viên trình độ cao đẳng thuộc các ngành, nghề có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**HIỆU TRƯỞNG**

## **QUY ĐỊNH**

### **Phân chuyên ngành đối với các ngành, nghề đào tạo trình độ cao đẳng có nhiều chuyên ngành**

*(Ban hành kèm theo quyết định số 518/QĐ-CDKTCT-ĐT  
ngày 25/03/2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng)*

Trường Cao đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng quy định việc phân chuyên ngành những ngành, nghề đào tạo có nhiều chuyên ngành như sau:

#### **1. Mục đích và yêu cầu**

Nhằm mục đích trang bị cho sinh viên kiến thức theo hướng chuyên sâu về ngành, nghề được đào tạo. Đáp ứng nguyện vọng của người học, nhu cầu của nhà tuyển dụng, cũng như thị trường lao động.

#### **2. Thời điểm bắt đầu học theo chuyên ngành**

Sinh viên bắt đầu học theo lớp chuyên ngành kể từ học kỳ 5 của khóa học. Thời gian cụ thể căn cứ theo lịch đào tạo năm học.

#### **3. Chỉ tiêu của các chuyên ngành**

Căn cứ vào đội ngũ giảng viên của các bộ môn phụ trách giảng dạy các chuyên ngành, quy mô đào tạo của trường, số lượng thí sinh đăng ký của mỗi chuyên ngành, Hội đồng phân chuyên ngành sẽ quyết định chỉ tiêu cụ thể cho từng chuyên ngành.

Chỉ tiêu của chuyên ngành sẽ được thông báo đến sinh viên có liên quan vào năm thứ hai của khóa học.

#### **4. Cơ sở xét phân chuyên ngành**

Nhà trường xét chuyên ngành dựa theo thứ tự sau:

- a. Chỉ tiêu của từng chuyên ngành do nhà trường phân bổ.
- b. Chế độ ưu tiên (nếu có). Trong trường hợp sinh viên thuộc diện ưu tiên theo học chuyên ngành nào đó, sinh viên phải có đơn nộp tại Phòng Đào tạo. Đơn phải được Hiệu trưởng duyệt.
- c. Nguyện vọng học chuyên ngành do sinh viên đăng ký.
- d. Kết quả học tập của sinh viên trong 3 học kỳ đầu của khóa học được tính theo công thức:

$$A = \frac{\sum_{i=1}^N a_i n_i}{\sum_{i=1}^N n_i}$$

**Trong đó:**

A: điểm trung bình chung học tập

$a_i$ : điểm thi kết thúc của học phần thứ  $i$

$n_i$ : số đơn vị học trình của học phần thứ  $i$

N: tổng số học phần

**Lưu ý:**

- Kết quả học tập (A) lấy điểm tổng kết cao nhất của học phần, không tính kết quả học tập các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng.

- Kết quả học tập (A) có tính đến kết quả các học phần sinh viên học trả nợ trong 3 học kỳ đầu với điều kiện các học phần nợ phải được hoàn tất và được báo cáo điểm tổng kết không chậm hơn 5 tuần sau khi học kỳ 3 của khóa học kết thúc.

- Kết quả học tập (A) được tính đến 2 chữ số thập phân.

**5. Phương thức phân chuyên ngành**

Căn cứ số lượng sinh viên đăng ký vào các chuyên ngành và chỉ tiêu đào tạo các chuyên ngành, Hội đồng phân chuyên ngành sẽ xác định điểm chuẩn của các chuyên ngành có số lượng sinh viên đăng ký vượt chỉ tiêu. Sinh viên được theo học chuyên ngành đã đăng ký nếu kết quả học tập đạt điểm chuẩn chuyên ngành mình chọn. Số sinh viên không đạt điểm chuẩn chuyên ngành đã đăng ký sẽ được phân bổ vào các chuyên ngành còn lại.

**6. Quy trình phân chuyên ngành**

a. Đầu học kỳ 4 của khóa học, Phòng Đào tạo thông báo chỉ tiêu và gửi biểu đăng ký chuyên ngành đến các Khoa, Bộ môn, Sinh viên có liên quan.

b. Tư vấn đăng ký chuyên ngành

Bộ môn phụ trách chuyên ngành thông báo chỉ tiêu chuyên ngành đến sinh viên, phổ biến quy định phân chuyên ngành và giới thiệu chuyên ngành với sinh viên, đồng thời hướng dẫn sinh viên cách đăng ký chuyên ngành theo kế hoạch đã thông báo.

c. Căn cứ danh sách đăng ký chuyên ngành do GVCN nộp, Phòng Đào tạo xử lý kết quả, xác lập điểm chuẩn chuyên ngành, lập danh sách lớp thông báo đến sinh viên (để khiếu nại, nếu có).

d. Phòng Đào tạo trình Chủ tịch Hội đồng phê duyệt Quyết định thành lập lớp chuyên ngành, kèm theo danh sách.

e. Thông báo kết quả đến sinh viên và các Khoa, Bộ môn có liên quan.

## **7. Văn bằng tốt nghiệp cấp cho sinh viên học ngành, nghề có nhiều chuyên ngành**

Theo thông tư 10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng. Bằng tốt nghiệp cấp cho sinh viên được ghi tên ngành, nghề đào tạo mà người học đã học theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp của nhà trường được cấp theo mã ngành, nghề đào tạo cấp IV. Do vậy, tuy được tách ra học các chuyên ngành khác nhau, sinh viên tốt nghiệp vẫn được cấp bằng tốt nghiệp giống nhau về tên ngành, nghề đã học, riêng bảng điểm khóa học sẽ được ghi tên chuyên ngành.

**HIỆU TRƯỞNG**